

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไค้งยาง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒
เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไค้งยาง

สมาชิกผู้มาประชุม จำนวน ๘ คน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายชำนาญ บัวไผ่	ประธานสภา อบต.	ชำนาญ บัวไผ่
๒	นางสาวมณนิชา เคลื่อนสูงเนิน	รองประธานสภา อบต.	มณนิชา เคลื่อนสูงเนิน
๓	นายวินัย ตะสันเทียะ	เลขานุการสภา อบต.	วินัย ตะสันเทียะ
๔	นายสิทธิศักดิ์ ฉัตรงามเนตร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑	สิทธิศักดิ์ ฉัตรงามเนตร
๕	นายสำเนา เตี้ยสูงเนิน	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓	สำเนา เตี้ยสูงเนิน
๖	นางสาวนงนุช นอสูงเนิน	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕	นงนุช นอสูงเนิน
๗	นางพเยาว์ แจ่มประถม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖	พเยาว์ แจ่มประถม
๘	นายธนเดช กริมสูงเนิน	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘	ธนเดช กริมสูงเนิน

ผู้ไม่มาประชุม จำนวน - คน

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๗ คน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายณรงค์ เตี้ยสูงเนิน	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไค้งยาง	ณรงค์ เตี้ยสูงเนิน
๒	นายฟุต เนมขุนทด	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไค้งยาง	ฟุต เนมขุนทด
๓	นายประมวล แสงรัศมีเพ็ญ	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไค้งยาง	ประมวล แสงรัศมีเพ็ญ
๔	นายสมศักดิ์ ถีสุงเนิน	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไค้งยาง	สมศักดิ์ ถีสุงเนิน
๕	นายพีรพงษ์ ชาญพล	ผู้อำนวยการกองช่าง	พีรพงษ์ ชาญพล
๖	นายรังสรรค์ สัจจาวัฒนา	ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร	รังสรรค์ สัจจาวัฒนา
๗	นางฤทัยรัตน์ เนียมสูงเนิน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ฤทัยรัตน์ เนียมสูงเนิน

ผู้มาประชุม ๘ คน

ผู้ลาประชุม - คน

ผู้ขาดประชุม - คน

ผู้เข้าร่วมประชุม ๗ คน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว

นายวินัย ตะสันเทียะ เลขานุการสภา บัดนี้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไค้งยาง มาประชุมพร้อมกัน จำนวน ๘ คน ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไค้งยาง นายชำนาญ บัวไผ่ ประธานที่ประชุมจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย พร้อมเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

/นายชำนาญ...

นายชำนาญ บัวไผ่ ประธานสภา กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไค้งยาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๔ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ (๓) ประกอบกับมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง ได้กำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ มีกำหนด ๑๕ วันระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ นั้น

ดังนั้น สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง จึงประกาศกำหนดเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง เพื่อพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

จึงขอประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายชำนาญ บัวไผ่)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

นายชำนาญ บัวไผ่
ประธานสภา

สวัสดีครับสมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นวาระที่ ๒ และ ๓ ขอเริ่มการประชุมเลยครับ

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

นายชำนาญ บัวไผ่
ประธานสภา

ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ตรวจและอ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งท่านเลขานุการสภาฯ ได้ให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว และได้ส่งให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องก่อนหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น จึงขอให้ทุกท่านได้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ว่ามีข้อความใดที่จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมหรือไม่ หากมีให้เสนอได้เพื่อจะได้แก้ไขให้ถูกต้องต่อไป มีสมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ครับ

หากไม่มีผู้ใดขอแก้ไข ผมจะขอมติที่ประชุมสภารับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ครับ

มติที่ประชุมสภา

มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง อยู่ในห้องประชุม ๘ ท่าน โดยมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

/รับรองรายงาน...

รับรองรายงานการประชุม จำนวน ๗ เสียง

ไม่รับรอง จำนวน - เสียง

งดออกเสียง

จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภา)

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ

นายชำนาญ บัวไผ่

- ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย

ประธาน

นายวินัย ตะสันเทียะ

- ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

เลขานุการสภาฯ

ขอชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มี การแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติ และมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวกับการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ตลอดจน การสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่น ส่งรายงานนั้น แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณาวันแต่กรณี งบพิจารณาเป็นการด่วน ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สองให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อ เฉพาะที่มีการแปรญัตติ หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น

นายชำนาญ บัวไผ่

ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบแนวทางปฏิบัติให้สมาชิกสภาทุกท่าน

ประธานสภา

ทราบ ต่อไปขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติสรุปผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ให้ที่ประชุมทราบ ครับ

นายวินัย ตะสันเทียะ

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ตามที่สภาองค์การ

ประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ

บริหารส่วนตำบลไค้งยาง มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ และกำหนดคำแปรญัตติไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง โดยเริ่มตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ น. ของวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. จึงขอเรียนให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไค้งยางทราบ ดังนี้

- เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการแปรญัตติมีการประชุมครั้งแรก เพื่อพิจารณาคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติซึ่งมีผลการคัดเลือก ดังนี้

๑. นายวินัย ตะสันเทียะ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗ เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

๒. นางสาวนงนุช นอสูงเนิน สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ

๓. นางเพียว แจ่มประถม สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ

/๔. นางสาวมณีนีชา...

๔. นางสาวมณีนีชา เคลื่อนสูงเนิน สมาชิกสภาหมู่ที่ ๔ เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ

และเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตติ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖

ซึ่งมีผู้เสนอคำขอแปรญัตติเพียงรายเดียว คือ นายสิทธิศักดิ์ ฉัตรงามเนตร
สมาชิก อบต.หมู่ ๑ บัดนี้คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จแล้ว เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม
๒๕๖๕ คณะกรรมการแปรญัตติ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขปรับลดงบประมาณตามที่
ผู้เสนอคำขอแปรญัตติเสนอมา ดังนี้

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง จากเดิม ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้ปรับลดลง คงเหลือ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการซ่อมแซมประตูทางเข้าสู่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โค้งยาง จากเดิม ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้ปรับลดลง คงเหลือ
๖๐,๐๐๐ บาท

๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการเปลี่ยนวัสดุคลุมหลังคาสนาม
เด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โค้งยาง จากเดิม ๑๒๐,๘๐๐ บาท ให้ปรับลดลง
คงเหลือ ๑๑๐,๐๐๐ บาท

- คณะกรรมการมีมติให้ส่งร่างข้อบัญญัติเฉพาะส่วนที่แก้ไขแล้วและฉบับเดิมให้
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง เพื่อดำเนินการในขั้นตอนการประชุม
ต่อไป

นายชำนาญ บัวไผ่
ประธานสภา

ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ชี้แจง รวมทั้งรายงานของ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ เกี่ยวกับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ปรากฏว่าผู้เสนอคำขอ
แปรญัตติ ได้ขอสงวนคำแปรญัตติเอาไว้ และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมใน
วาระที่สอง ผมขอเชิญผู้สงวนคำแปรญัตติได้อภิปรายชี้แจงต่อสภาครับ

นายสำเนา เตี้ยสูงเนิน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓

ท่านประธานครับ วาระนี้เป็นวาระแปรญัตติ แต่ก่อนจะเข้าวาระผมอยากให้
นายกฯ ได้ชี้แจงก่อนสักหน่อยครับ

นายชำนาญ บัวไผ่
ประธานสภา

ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมต้องให้ผู้ที่ยังสงวนคำแปรเป็นผู้ได้สิทธิ์พูดก่อน
ดังนั้น ผมอนุญาต ขอเชิญคุณสิทธิศักดิ์ชี้แจงต่อเลยครับ

นายสิทธิศักดิ์ ฉัตรงามเนตร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑
(ผู้สงวนคำแปรญัตติ)

ขอบคุณครับท่านประธาน
ตามที่ผมได้ยื่นเสนอคำขอแปรญัตติต่อประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติและได้เข้าชี้แจงถึงเหตุผลในการขอปรับลดงบประมาณ ตามรายการในเอกสารที่
ท่านประธานได้ส่งให้สมาชิกทราบแล้วนั้น กระผมยังขอยืนยันถึงเหตุผลเช่นเดิม ในการ
ปรับลดงบประมาณทั้งสามรายการ กล่าวคือ

๑. รายการตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน จัดซื้ออะ
ระขาไฟฟ้า ผมเห็นว่า เป็นการตั้งงบประมาณที่ยังไม่คุ้มค่ากับการใช้งาน เนื่องด้วย
ปัจจุบันนี้ อบต.ก็ยังมีรถอะระขาคันเก่าอยู่แล้ว และยังสามารถใช้งานได้ อีกทั้งยังมี
ความเดือดร้อนอื่นๆของพี่น้องประชาชนที่สำคัญกว่า ที่รอคอยงบประมาณในการแก้ไข
ปัญหา ผมจึงขอปรับลดงบประมาณส่วนนี้ให้คงเหลือ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒. รายการตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการซ่อมแซมประตู
/ทางเข้าสู่ศูนย์...
ทางเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โค้งยาง โครงการนี้ผมคิดว่าตั้งงบประมาณมากเกินไป
ความจำเป็น เนื่องด้วยจากสภาพของประตูที่จะซ่อมนั้นยังมีสภาพโดยรวมอยู่ใน

เกณฑ์ดี อาจจะมีเพียงบางชิ้นส่วนเท่านั้นที่จะต้องได้รับการแก้ไข ซึ่งประเมินจากราคาอุปกรณ์ตามท้องตลาดทั่วไปแล้วก็ไม่ได้แพงเกินไปนัก ผมจึงขอปรับลดงบประมาณในรายการนี้ลง ให้คงเหลือ ๖๐,๐๐๐ บาท

๓. สุดท้ายก็เป็นโครงการเปลี่ยนวัสดุคลุมสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โค้งยาง โครงการนี้ไม่มีรายละเอียดของวัสดุที่จะใช้มาให้พิจารณาตั้งแต่ขั้นรับหลักการ เบื้องต้นจึงต้องคำนวณค่าใช้จ่ายคร่าวๆ จากราคาของวัสดุตามท้องตลาดทั่วไป จึงขอปรับลดงบประมาณในรายการนี้ให้คงเหลือ ๑๑๐,๐๐๐ บาท

นายชำนาญ บัวไผ่ ก่อนที่จะถามมติว่าเห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติที่แก้ไขแล้ว หรือไม่นั้น ขอให้ที่
ประธานสภา ประชุมเสนอว่า จะให้ถามเพื่อลงมติที่ละรายการหรือครั้งเดียวทั้งสามรายการ

นางสาวมณีนีชา เคลื่อนสูงเนิน ดิฉันขอเสนอให้ถามและลงมติที่ละรายการค่ะ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔

นายชำนาญ บัวไผ่ ขอผู้รับรองด้วยครับ
ประธานสภา มีผู้รับรองสองท่าน คือคุณเพชร แจ่มประถม และ คุณนงนุช นอสูงเนิน
สมาชิกท่านใดเห็นด้วยที่จะให้ถามและลงมติที่ละรายการครับ

มติที่ประชุม **มีมติเอกฉันท์ให้ถามและลงมติที่ละรายการ**

นายชำนาญ บัวไผ่ ผมขอเริ่มจากรายการแรกเลยนะครับ ท่านใดเห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
ประธานสภา รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ โครงการจัดซื้อรถกระบะเข้า ตามที่คณะกรรมการแปรรูป
แก้ไข

มติที่ประชุม **เห็นด้วย ๖ เสียง**

นายชำนาญ บัวไผ่ ถามต่อนะครับ ท่านใดเห็นควรให้คงร่างเดิม ตามที่นายกฯ เสนอมา
ประธานสภา

มติที่ประชุม **ไม่มีผู้ออกเสียง**

นายชำนาญ บัวไผ่ สรุปรายการนี้มีผู้เห็นด้วยกับร่างของคณะกรรมการแปรรูป ๖ เสียง และมีผู้งดออก
ประธานสภา เสียง ๑ ท่าน

นายชำนาญ บัวไผ่ รายการที่สองนะครับ ท่านใดเห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภา ประจำปี ๒๕๖๖ โครงการซ่อมแซมประตูทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามที่
คณะกรรมการแปรรูปแก้ไข

มติที่ประชุม **เห็นด้วย ๕ เสียง**

นายชำนาญ บัวไผ่ สมาชิกท่านใดเห็นควรให้คงร่างเดิม ตามที่นายกฯ เสนอมา
ประธานสภา

มติที่ประชุม **ไม่มีผู้ออกเสียง**

นายชำนาญ บัวไผ่ สรุปรายการนี้มีผู้เห็นด้วยกับร่างของคณะกรรมการแปรรูป ๕ เสียง และมี
ประธานสภา ผู้งดออกเสียง ๒ ท่าน

นายชำนาญ บัวไผ่ รายการสุดท้ายนะครับ ท่านใดเห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประธานสภา ๒๕๖๖ โครงการเปลี่ยนวัสดุคลุมหลังคาสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.โค้งยาง ตามที่คณะกรรมการแปรรูปแก้ไข

มติที่ประชุม **เห็นด้วย ๖ เสียง**

นายชำนาญ บัวไผ่ ท่านใดเห็นควรให้คงร่างเดิม ตามที่นายกฯ เสนอมา
ประธานสภา

/นายชำนาญ

มติที่ประชุม

นายชำนาญ บัวไผ่
ประธานสภา

ไม่มีผู้ออกเสียง

สรุปรายการสุดท้ายมีผู้เห็นด้วยกับร่างของคณะกรรมการแปรรูปคดี ๖ เสียง และมีผู้คัดออกเสียง ๑ ท่าน

๓.๒ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วาระที่ ๓ ชั้นลงมติ

นายชำนาญ บัวไผ่
ประธานสภา

ขอเชิญเลขานุการสภา ชี้แจงระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ประชุมสภาครับ

นายวินัย ตะสันเทียะ
เลขานุการสภา

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สามไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

นายชำนาญ บัวไผ่
ประธานสภา

ตามที่เลขานุการสภาได้ชี้แจงระเบียบและแนวทางปฏิบัติให้สมาชิกสภาทุกท่านทราบไปแล้วนั้น มีสมาชิกสภาท่านใด มีข้อสงสัยหรือซักถามหรือไม่ครับ

ที่ประชุมสภา

ไม่มี

นายชำนาญ บัวไผ่
ประธานสภา

ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมสภา เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครับ

มติที่ประชุมสภา

มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยางอยู่ในห้องประชุม ทั้งหมด ๘ ท่าน โดยมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

ที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบ ๗ เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน)

นายชำนาญ บัวไผ่
ประธาน

- ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภา อบต.โค้งยาง ครั้งนี้มีมติเห็นชอบให้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เห็นชอบรับ ๗ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง และงดออกเสียง ๑ เสียง

นายชำนาญ บัวไผ่
ประธานสภา

เป็นอันว่ามติที่ประชุมสภา เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครับ

๓.๓ พิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (สำนักปลัด)

นายชำนาญ บัวไผ่
ประธานสภา

ด้วยมีส่วนราชการได้เสนอขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นางฤทัยรัตน์ เนียมสูงเนิน

สำนักปลัด ขอโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายรายการใหม่ โดยมี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้

/๑. เรื่องเดิม...

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ ประชุมประชาคม ตามโครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมประชาคมบ้านตะคลองแล้ง ได้เสนอโครงการติดตั้งป้ายแจ้งเตือน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของประชาชน ผู้สัญจรไปมาในเส้นทางบ้านตะคลองแล้ง ตำบลโค้งยาง – บ้านโนน ตำบลขามทะเลสอ ให้ได้รับความปลอดภัย ดังนั้น ผู้บริหารได้เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง ในการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง ได้อนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔ และได้ประกาศใช้แผนไปแล้วเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องขอโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยขอโอนงบประมาณจากรายการที่ยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้จ่าย

๓. ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวดที่ ๔ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

๔. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรดำเนินการอนุมัติการโอนงบประมาณ รายละเอียดดังนี้

โอนลด

๔.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง อปพร. อบต.โค้งยาง จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมจัดตั้ง อปพร. อบต.โค้งยาง เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ค่านั่งสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่าที่จำเป็น หน่วยงาน สำนักปลัด

โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่)

๔.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานจราจร งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการ โครงการติดตั้งป้ายเตือนสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ เขตชุมชนลดความเร็ว งบประมาณ

๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นป้ายเตือนสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ เขตชุมชนลดความเร็ว จำนวน ๒ จุด โดยมีคุณลักษณะดังนี้

๑. ป้ายสัญลักษณ์คนข้ามเดิน ขนาด ๖๐ x ๖๐ เซนติเมตร
๒. กล้องไฟกระพริบ เหลี่ยม เขตชุมชนลดความเร็ว ขนาด ๕๐ x ๖๐ เซนติเมตร
๓. สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ๓M แท้ GRADE DIAMOND Prismatic งานจราจร
๔. แผงโซล่าเซลล์ ขนาด ๑๐ วัตต์
๕. แบตเตอรี่ ๑๒ โวลต์ ๗.๘ แอมป์
๖. หลอด LED Ultra Bright จำนวน ๑๔๔ ดวง แสงเหลือง
๗. เสาเหล็กกลมขนาด ๓ นิ้ว สูง ๓ เมตร ทาสีขาวดำ
๘. งานปูนสำหรับฝังลงดิน

- เป็นไปตาม พ.ร.บ. สถาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๖

แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล (๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔ หน้า ๔ ลำดับที่ ๑

หน่วยงาน สำนักปลัด

จึงเรียนมาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไค้ียงพิจารณา

มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย ที่อยากจะสอบถามเชิญครับ

นายชำนาญ บัวไผ่

ประธานสภา

นายสิทธิศักดิ์ ฉัตรงามเนตร ผมขอสอบถามผ่านไปยังผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องว่า ในการขอโอน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ งบประมาณเพื่อจัดทำป้ายเตือนจราจร อยากทราบจุดที่จะติดตั้งอยู่ตรงไหนบ้างครับ

นางฤทัยรัตน์ เนียมสูงเนิน ท่านประธานที่เคารพ ดิฉันขอตอบคำถามที่ท่านสมาชิกได้ถามเมื่อสักครู่ ในส่วนของ จุดที่จะติดตั้งนั้น จะมีการสำรวจจุดที่จะดำเนินการร่วมกับผู้นำชุมชนก่อนที่จะขอ อนุมัติดำเนินการติดตั้งว่าตรงไหนที่จะเหมาะสม ในเส้นทางบ้านตะคลองแล้ง ตำบลไค้ียง - บ้านโนน ตำบลขามทะเลสอ

นายชำนาญ บัวไผ่

ประธานสภา

มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สำนักปลัด ตามที่ผู้บริหารเสนอมาขอให้ยกมือขึ้น

มติที่ประชุมสภา

มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไค้ียงอยู่ในห้องประชุม ทั้งหมด ๘ ท่าน โดยมีมติเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สำนักปลัด ดังนี้

ที่ประชุม

- | | |
|----------------|------------------|
| - มีมติเห็นชอบ | ๗ เสียง |
| - ไม่เห็นชอบ | - เสียง |
| - งดออกเสียง | ๑ เสียง (ประธาน) |

๓.๔ พิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (กองส่งเสริมการเกษตร)

นายชำนาญ บัวไผ่

ประธานสภา

นายรังสรรค์ สัจจาวัฒนา

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้

ด้วยมีส่วนราชการได้เสนอขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

กองส่งเสริมการเกษตร ขอโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายรายการใหม่

๑. เรื่องเดิม

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในกองส่งเสริมการเกษตร แผนงานเกษตร หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้ตั้งไว้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี อบต.โค้งยาง พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔)

๒. ข้อเท็จจริง

ตามที่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กองส่งเสริมการเกษตรต้องการดำเนินการ ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๑๗,๐๐๐ บาท ตามเกณฑ์ราคากลาง และมีคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายในครั้งนี้อย่างเป็นเงิน ๑๗,๐๐๐.- บาท

๓. ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

๔. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ตั้งไว้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔ จึงเห็นควรพิจารณาดำเนินการดังรายละเอียดดังนี้

๔.๑ อนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยดำเนินการดังนี้

โอนลด

แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบลงทุน ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ หน้า ๒๔๕ ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงโครงสร้างของของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมบำรุงตามปกติ หรือค่าซ่อมกลางของกองเกษตร เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๓๐,๐๐๐.- บาท โอนลด ๑๗,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๓,๐๐๐.- บาท

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณโอน ๑๗,๐๐๐.- บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ core) และ ๔ แกนเสมือน (๔ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๓.๗ GHz จำนวน ๑ หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB

/- มีหน่วยความจำ...

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน ๑ หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 - มีจอแสดงผลในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (๑๙๒๐x๑๐๘๐)
 - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑ ac) และ Bluetooth
- จึงเรียนมาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไค้งยางพิจารณา

นายชำนาญ บัวไผ่
ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย ที่อยากจะสอบถามเชิญครับ

นางสาวมณินชา เคลื่อนสูงเนิน ดิฉันขอเรียนถามไปยังผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องคะ อยากทราบว่า สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ปัจจุบันมีสภาพเป็นอย่างไร ถึงต้องขออนุมัติโอนเพื่อไปซื้อใหม่

นายรังสรรค์ สัจจาวัฒนา ท่านประธานที่เคารพ คอมพิวเตอร์เครื่องเก่านั้นไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร เนื่องจากอายุการใช้งานมานาน บางครั้งก็เปิดไม่ติด จึงอยากขออนุมัติจากสภาเพื่อจัดซื้อใหม่ครับ

นายชำนาญ บัวไผ่
ประธานสภา

มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กองส่งเสริมการเกษตร ตามที่ผู้บริหารเสนอมาขอให้อยู่ขึ้น

มติที่ประชุมสภา

มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไค้งยางอยู่ในห้องประชุม ทั้งหมด ๘ ท่าน โดยมีมติเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กองส่งเสริมการเกษตร ดังนี้

ที่ประชุม

- | | |
|----------------|------------------|
| - มีมติเห็นชอบ | ๗ เสียง |
| - ไม่เห็นชอบ | - เสียง |
| - งดออกเสียง | ๑ เสียง (ประธาน) |

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

นายชำนาญ บัวไผ่
ประธาน

ในวาระนี้ สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย หรือมีเรื่องอะไรจะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุม ก็เชิญได้นะครับ

นายสิทธิศักดิ์ ฉัตรงามเนตร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑ ต่างๆ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมมีข้อทักท้วงเรื่องการยื่นเอกสารเพิ่มเติม ผมขอให้ยื่นเอกสารเหล่านั้น ให้อยู่ในกรอบเวลาก่อนการประชุม ระเบียบข้อบังคับก็ระบุชัดเจนถึงขั้นตอนต่างๆ โดยเฉพาะระยะเวลาการยื่นเอกสารให้สมาชิกพิจารณา ไม่ใช่ยื่นยากจะยื่นตอนไหนก็ยื่น จึงขอฝากเรื่องนี้เอาไว้ด้วยครับ

นางสาวมณนิชา เคลื่อนสูงเนิน เมื่อที่ที่นายกฯ พูดว่าเอาระเบียบตัวไหนมาแปดตังบ ดิฉันขอชี้แจงคะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔ ก็ในเมื่อสภาฯ รับหลักการไปแล้วและตั้งคณะกรรมการมาทำหน้าที่แปรญัตติ กำหนดวัน ส่งหนังสือแจ้ง แล้วก็เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้มายื่นเอกสารและมาชี้แจงถึงเหตุผลต่างๆ แต่ก็ไม่มีผู้บริหารมาสักคน แต่พอถึงเวลาจะประชุมก็มายื่นเอกสาร แบบนั้นมันไม่ถูก แค่ว่าเห็นตัวเลขก็รู้เลยว่ะ ว่าจะทำอะไรไม่ได้

นายสิทธิศักดิ์ ฉัตรงามเนตร ตกลงว่าทำได้หรือไม่ได้ หรืออย่างไร

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑

นายพีรพงษ์ ชาญพล เดี่ยวผมจะลองดูรายละเอียดอีกทีครับ

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสำเนา เตี้ยสูงเนิน ท่านประธานที่เคารพ คือสภาชุดนี้ก็อยู่กันมาเก้าเดือนกว่าแล้ว แต่ยังไม่สามารถทำอะไรเลย การมาตังบแบบนี้ก็จะทำอะไรได้ มั่วแต่ยื้อกันไป ยื้อกันมา พวกมากลากไป คือผมน้อยใจสมาชิกรุ่นนั้นแหละครับ

นายธนเดช กริมสูงเนิน ท่านประธานที่เคารพครับ ผมเห็นด้วยกับคุณมณนิชาในเรื่องการจัดส่งเอกสาร สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘ ให้สมาชิกพิจารณา ควรจะอยู่ในกรอบเวลา ว่าต้องยื่นก่อนประชุมกี่วัน ถ้ามายื่นแบบนี้พิจารณาไม่ทันครับ ดังนั้นผมเห็นด้วยตามที่สมาชิกหมู่ ๔ ได้กล่าวเมื่อสักครู่

นายชำนาญ บัวไผ่ ประธาน - ท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ ที่จะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆอีก ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมสภาฯ ในครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน ผมขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไค้โขง ในครั้งนี้ และขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไค้โขง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ และขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุม ตาม วัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน สวัสดิ์ครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

ลงชื่อ วินัย ตะสันเทียะ ผู้จตุรายนการประชุม
(นายวินัย ตะสันเทียะ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไค้โขง

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบบันทึกกรายนการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ลงชื่อ สำเนา เตี้ยสูงเนิน
(นายสำเนา เตี้ยสูงเนิน)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ ธนเดช กริมสูงเนิน
(นายธนเดช กริมสูงเนิน)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ มณนิชา เคลื่อนสูงเนิน
(นางสาวมณนิชา เคลื่อนสูงเนิน)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมครั้งนี้ สภากองค้การบริหารส่วนตำบลโค้ียงยาง ได้รับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ) ชำนาญ บัวไฝ่ ประธานสภา
(นายชำนาญ บัวไฝ่)